

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện trong năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, Kỳ họp thứ 8

Căn cứ Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đắk Hà về nội dung, thời gian tổ chức kỳ thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện trong năm 2023 như sau:

#### I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC CÁC HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT

##### 1. Công tác chỉ đạo

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện và báo cáo theo quy định<sup>1</sup>. Tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được, nỗ lực khắc phục những khó khăn, hạn chế và nghiêm túc triển khai thực hiện các kiến nghị đã được chỉ ra qua giám sát.

##### 2. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện giao Văn phòng HĐND - UBND huyện thường xuyên kiểm tra, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện của các cơ quan,

<sup>1</sup> (1) Công văn 808/UBND-TH ngày 04/04/2023 về triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện; (2) Công văn 1133/UBND-TH ngày 08/5/2023 về thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện; (3) Công văn 2556/UBND-TH ngày 30/8/2023 về việc đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của BDT HĐND huyện về thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; (4) Công văn 2761/UBND-TH ngày 18/9/2023 về việc đôn đốc báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện về thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; (5) Công văn số 3202/UBND-TH ngày 18/10/2023 về việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế -Xã hội đối với Kế hoạch số 20/KH-ĐGS ngày 28/7/2023; (6) Công văn 3251/UBND-TH ngày 23/10/2023 về việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế -Xã hội đối với Kế hoạch số 17/KH-ĐGS ngày 17/7/202; (7) Công văn 3344/UBND-TH ngày 27/10/2023 về việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với Kế hoạch số 22/KH-ĐGSBPC ngày 31/7/2023; (8) Công văn 3487/UBND-TH ngày 07/11/2023 về việc triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn Giám sát HĐND huyện đối với Kế hoạch số 26/KH-ĐGS ngày 07/8/2023 và Kế hoạch số 27/KH-ĐGS, ngày 15/8/2023; (9) Công văn 3823/UBND-TH ngày 01/12/2023 về việc triển khai thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện, TT HĐND huyện theo Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của UBTV Quốc hội; (10) Công văn số 3823/UBND-TH ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà về việc triển khai thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện, TT HĐND huyện; (11) Công văn 4230/UBND-VX ngày 28/12/2023 của UBND huyện về việc triển khai các kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND huyện sau giám sát việc triển khai thực hiện Dự án 1 thuộc CTMTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi.

đơn vị, địa phương theo kế hoạch đã được phân công, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân huyện khi có yêu cầu. Kịp thời chấn chỉnh, phê bình các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao chậm tiến độ, tham mưu, xử lý vụ việc thiếu quyết liệt ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện. Qua đó, phần lớn các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát đã được giải quyết, trả lời cơ bản sát, đúng với thực tế, đảm bảo quy định của pháp luật, phù hợp với khả năng, nguồn lực của địa phương.

## **II. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC CÁC HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT (Có các Phụ lục cụ thể kèm theo)**

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Nhìn chung, các kiến nghị của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban HĐND huyện sau giám sát, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả triển khai giải quyết đối với những kiến nghị phù hợp với chủ trương, định hướng của huyện và quy định của pháp luật hiện hành; một số kiến nghị tiếp tục được triển khai thực hiện theo lộ trình đã đề ra; những nội dung liên quan đến ý kiến cử tri mặc dù chưa giải quyết xong nhưng Ủy ban nhân dân huyện cũng đã kịp thời thông tin, trả lời để cử tri, địa phương biết.

### **IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN**

Một số địa phương, đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch để tham mưu triển khai thực hiện các kiến nghị theo quy định; thực hiện giải quyết chưa quyết liệt, chưa đảm bảo tiến độ, không có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, nên dẫn đến một số nội dung kiến nghị và ý kiến của cử tri đến nay vẫn chưa được giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết còn mang tính chung chung, chưa cụ thể, thiếu giải pháp và thời gian thực hiện, chưa đề xuất UBND huyện hướng để thống nhất xử lý dứt điểm, một số kiến nghị của cử tri có những nội dung liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng cần có thời gian, cần có nguồn lực đặc biệt là ngân sách trong khi đó điều kiện ngân sách của huyện còn nhiều khó khăn nên chưa thể giải quyết được đồng thời cùng một lúc theo nguyện vọng của cử tri và Nhân dân mà phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên.

#### **3. Nguyên nhân**

*3.1. Nguyên nhân chủ quan:* Công tác chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị có lúc còn thiếu chặt chẽ, quyết liệt. Trách nhiệm của Thủ trưởng một số địa phương, đơn vị chưa chủ động trong triển khai tham mưu giải quyết các ý kiến của cử tri có liên quan. Công tác phối hợp của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu, triển khai thực hiện, giải quyết các kiến nghị sau giám sát có lúc chưa chủ động, chặt chẽ; trách nhiệm phối hợp chưa cao.

*3.2. Nguyên nhân khách quan:* Một số nội dung kiến nghị của cử tri có liên quan đến nhiều yếu tố khách quan một số nội dung kéo dài từ các nhiệm kỳ trước, muốn giải quyết phải chờ ý kiến, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên. Một số nội dung cần có kinh phí nguồn vốn đầu tư, nhưng ngân sách huyện còn khó khăn nên đến nay chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện.

## **IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC**

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai rà soát thực hiện nghiêm túc có hiệu quả việc thực hiện giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri, nhất là các ý kiến, kiến nghị nhiều lần, chưa được giải quyết dứt điểm. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai, phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn giám sát theo quy định, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Chấn chỉnh kịp thời đối với Thủ trưởng các địa phương, đơn vị chưa chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, quy định rõ trách nhiệm trong việc tham mưu giải quyết một số nhiệm vụ được giao.

#### **V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:** Không

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện trong năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện (b/c);
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- LĐ, CV VP;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Vương**